



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๖๑๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	สภา กทม. เห็นชอบ งบประมาณ รายจ่ายปี ๖๖ เห็นฟ้องใช้งบ ตามนโยบาย เส้นเลือดฝอย มากขึ้น/ เตรียมออก ข้อบัญญัติให้ โบนัสบุคลากร กทม.	matichon dailynews thainews sanook komchadluek innews theroom๔๔ ๗๗kaoded fm๙๑bkk today.line.me thestandard thaipbs prbangkok innnews thereporters twitter.comSanook twitter.com/prbangkok twitter.com/๗๗Kaoded	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังสภา กทม.เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๙,๗๑๙,๐๑๒,๐๕๐ บาทว่า เป็นงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย หาก พิจารณาวาระ ๒ และ ๓ มีการปรับลดงบประมาณตามนโยบายเส้นเลือดฝอย มีงบประมาณไปที่สำนักงานเขต ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำนักการศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น ๖๒๑,๓๖๙,๓๐๐ บาท สำนักพัฒนาสังคม ๖๐๒,๓๒๔,๗๐๐ บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔๖๖,๔๕๐,๔๐๐ บาท ส่วนงบ กลาง ๒๐๘,๕๓๕,๗๖๙ บาท คงต้องเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ - ส่วนการเสนอญัตติ กทม. เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการ และลูกจ้าง กทม.พ.ศ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งคล้ายกับระบบเอกชนหากพนักงานมี ผลงานดีก็จะมีผลตอบแทนให้อัตราที่เหมาะสม	<u>ด้านบวก</u> - จัดสรรงบประมาณในการ พัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ เน้น เส้นเลือดฝอยของสำนักงานเขต - เตรียมจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีแก่บุคลากร กทม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ ในมิติ ต่าง ๆ และการจัดสรรเงิน รางวัลประจำปีแก่บุคลากร กทม. เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน
๒	ผว.กทม.หารือ ประธานสภา กทม.เตรียม นำโครงการ รถไฟฟ้า สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เข้าที่ประชุม	siamrath matichon thaipost naewna isranews facebook.com/ newsringside twitter.com/siamrath twitter.com/ MatichonOnline	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ต้องนำเข้าที่ประชุมสภา กทม.ให้เร็วที่สุด ซึ่งต้องหารือกับประธานสภา กทม.อีกครั้ง โดยมี ๓ เรื่องสำคัญที่จะหารือ สภา กทม. คือ (๑) การเก็บราคาในส่วนต่อขยายที่ ๒ (๒) สัญญาที่มอบหมาย งานให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ดำเนินการ และ (๓) ภาพรวม การทำงานของรถไฟฟ้า ซึ่งได้ตั้งคณะทำงาน จากสภา กทม.และหารือกับ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รผว.กทม.แล้ว ทั้งนี้ การเก็บค่าโดยสารส่วนต่อ ขยายที่ ๒ จะเป็นไปตามแผนเดิมคือ เดือน ก.ย.๖๕ เพราะต้องรอให้สภา กทม.พิจารณาเรื่องงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการเรื่อง รถไฟฟ้าคาดว่าจะใช้เวลา ๑-๒ สัปดาห์	<u>ด้านบวก</u> - หารือสภา กทม.พิจารณา แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดการสัมปทานรถไฟฟ้า สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดการสัมปทานรถไฟฟ้า สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย และการจัดเก็บค่าโดยสาร
๓	กทม.خانรับ ทักขยายเวลา เปิดสถาน	matichon naewna thaipost thairath dailynews siamrath	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงประเด็นการขยายเวลาเปิดสถาน บันเทิงถึงเวลา ๐๔.๐๐ น. ว่า กทม.ไม่ขัดข้อง เพราะมีนโยบายผู้ว่าฯเที่ยง คืนอยู่แล้ว ซึ่งมีสวนตีในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดความหนาแน่น ทำให้	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ สนับสนุนแนวทางการขยาย	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	บันเทิง ถนนข้าวสาร ถึง ๐๔.๐๐ น. แต่ต้องคุมเข้ม ไม่ให้เด็ก ที่อายุต่ำกว่า กำหนด ใช้บริการ	thestandard today.line.me facebook.com/ TheReportersTH twitter.com/thaipost twitter.com/ MatichonOnline	คนมีทางเลือกในการเที่ยวมากขึ้น และไม่ได้เป็นการบังคับร้านให้เปิดถึง เวลา ๐๔.๐๐ น. เพราะในต่างประเทศสถานบันเทิงเปิดให้บริการถึงเช้า แต่ ในการปฏิบัติต้องเข้มงวดไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่ากำหนดเข้าใช้บริการ แนวทางดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วงกลางคืนเป็น ช่วงเวลาที่สามารถเที่ยวได้สนุก อากาศไม่ร้อน การจราจรไม่ติดขัด	เวลาเปิดสถานบันเทิง เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดย เข้มงวดมาตรการไม่ให้เด็กที่ อายุต่ำกว่ากำหนดใช้บริการ	ตรวจสอบสถานบันเทิงใน พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการความปลอดภัย ที่ กทม.กำหนด
๔	กทม.สั่งการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ ลาดกระบัง และประเวศ	matichon mgronline fm๙๑bkk innews ๗๗kaoded facebook.com/ prbangkok twitter.com/ ERnewsroom twitter.com/ fm๙๑trafficpro	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่เขตลาดกระบัง บริเวณมัสยิดซิริอตุลญันนะห์ ถนนชุมทอง-ลำต้อยตั้ง ซอยฉลองกรุง ๕๔ และเขตประเวศ บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๖๒ หน้าหมู่บ้านเทพธานีว่า ได้สั่งการให้ ผอ.เขตลาดกระบังและ ผอ.เขตประเวศ จัดทำระบบปิดล้อมย่อยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม พร้อมจัดทำคันดิน หรือเรียง กระสอบทราย และประสานสำนักการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่ง ระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว และให้ตรวจสอบและเสริมความสูงของ แนวตลิ่งคลองที่มีระดับต่ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่	<u>ด้านบวก</u> - เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่เขต ลาดกระบังและเขตประเวศ เพื่อแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนแก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ เพื่อแก้ไข ปัญหาคความเดือดร้อนแก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
๕	สภา กทม. เห็นชอบ ผ่านงบ กทม. ปี ๖๖ วงเงิน ๗๙,๗๑๙ ล้านบาท	แนวหน้า matichon naewna today.line.me ch๗ siamrath mgronline thainews thestandard thaipbs matichon nationtv today.line.me voicetv ryt๙ khaosod thesender thansettakij isranews innews thereporters	- นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อให้สภา กทม. พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม โดยได้พิจารณางบประมาณที่ ฝ่ายบริหารตั้งขอ รวมจำนวน ๗๙,๘๒๕,๑๓๒,๖๐๐ บาท มีมติปรับลด งบประมาณ จำนวน ๔,๘๐๓,๗๙๓,๗๒๘ บาท และเห็นชอบรายการ งบประมาณรายจ่าย ที่ผู้บริหาร กทม.ได้เสนอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ เท่ากับจำนวนเงินที่ปรับลด ส่วนงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ได้ปรับลด ๑๐๖,๑๒๐,๕๕๐ บาท รวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙,๗๑๙,๐๑๒,๐๕๐ บาท จากนั้น สภา กทม. ได้ลงมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติฯ - น.ส.ณนันทน์ ท่วงทรัพย์ โฆษกสภา กทม.กล่าวว่า ผู้บริหาร กทม.ได้ให้	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกมิติ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินโครงการพัฒนา พื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะการ แก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่เขต อาทิ การดูแลถนน การขุดลอก คู คลอง และทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		workpointtoday infoquest thaipost bangkokbiznews newtv prachachat prachatai thairath komchadluek twitter.com/naewna twitter.com/ThaiPBS	ความสำคัญในการดูแลปัญหาเส้นเลือดฝอย โดยได้มีการแปรงบประมาณ กลับเข้ามาในภาพรวมทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ในการดูแลถนน การขุดลอกคู คลอง และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวมถึงเรื่องการศึกษาที่ยังจัดสรร งบฯ ได้ไม่เพียงพอและเรื่องระบบระบายน้ำที่ยังต้องการงบประมาณ ดำเนินการอีกมาก เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเรื่อง ปัญหาน้ำท่วม สมาชิกสภา กทม.มีความพยายาม สนับสนุนงบประมาณใน ส่วนนี้ เพื่อให้คนกรุงเทพฯได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น		
๖	กทม.ผลักดัน ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand สู่ตลาด ต่างประเทศ	mgronline prachachat komchadluek khaosod thebangkokinsight facebook.com/PRBangkok twitter.com/prachachat twitter.com/NSNews๒๐๒๒	- นายชินวรินทร์ ศิรินาด รม.กทม.กล่าวเปิดกิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจาก กรุงเทพฯ (Made in Bangkok : Top-Ranked Collections)” ว่า ขอบคุนประเทศ ต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ทั้งเอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนจากสถานทูตในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม ๔๙ ประเทศ รวมถึงผู้แทนชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กทม.จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพฯ และบอกกล่าว ชาวต่างชาติให้ทราบว่าคุณภาพกรุงเทพฯ มีของดีมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand มีมากกว่า ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ แต่นำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อบางส่วนให้ผู้แทน จากสถานทูตต่าง ๆ ได้ลงคะแนนและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชอบ ซึ่งถือเป็น โอกาสที่ได้ทราบมุมมองความคิดของผู้แทนจาก ๔๙ ประเทศ โดย กทม.จะนำ ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ให้ตรงกับ ความต้องการของชาวต่างชาติ และนำไปสู่การขยายผลการตลาดต่อไป ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) เป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand โดยมี คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการผ่านเกณฑ์และรับตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบหลาย ประเทศให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวและถือเป็นโมเดลหนึ่งที่จะนำไป ดำเนินการ	<u>ด้านบวก</u> - เปิดโอกาสทางการค้าและ ส่งเสริมการตลาดกับผู้ซื้อ ชาวต่างชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เป็นที่รู้จัก และสามารถเข้าถึงผู้บริโภค ต่างประเทศได้มากขึ้น	- สำนักพัฒนาสังคม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand สู่ตลาดระดับ นานาชาติและแนวทางพัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ให้ตรงกับความต้องการ ของชาวต่างชาติ
๗	กทม.ร่วม กรมประมง ปล่อยสัตว์น้ำ “คินปูสู่	prachachat mgronline komchadluek thairath thebangkokinsight khaosodthailand	- นางสุรชาติพิทย์ สนเอี่ยม รม.กทม.กล่าวหลังร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คินปูสู่ ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งว่า กทม.โดยสำนักงานเขต บางขุนเทียนร่วมกับกรมประมง จัดกิจกรรม “คินปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการ ประมงชายฝั่ง โดยการปล่อยปูทะเลและมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์ น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ กลับมา มีความอุดมสมบูรณ์	- สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
•	ธรรมชาติ” ฟื้นฟูทรัพยากร ชายฝั่ง บางขุนเทียน	facebook.com/ PRBangkok twitter.com/prachachat twitter.com/NSNews๑๑๑๑ twitter.com/PRBangkok	๑.๓ ล้านตัว เนื่องจากเขตบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยและยังคงมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ ลำคลองคือเส้นเลือดสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในเขต บางขุนเทียนไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เป็นรายได้หลักของประชาชน อาทิ การทำนาเกลือ ประมงน้ำกร่อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งทะเล ปลากระพงขาว และปูทะเล โดยเฉพาะ “ปูทะเล” ถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก กิจกรรม “คืนปูสู่ธรรมชาติ” จึงเป็นโอกาสอันดีในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ยังช่วยเพิ่มผลผลิตปูทะเลในธรรมชาติ อันจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงปูทะเลของคนในชุมชน ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเลมีรายได้ที่เพียงพอและมีอาชีพที่มั่นคง	รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพให้กับชาวประมง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง	น้ำให้บริเวณป่าชายเลนบางขุนเทียนประชาชนได้ทราบ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์